



(หัวข้ออื่นๆ)

การมีแฟนสักคน บางทีสำหรับใครคนหนึ่งก็คิดว่าดีตายซักแล้ว อยู่ที่นี่ก็เหมือนเป็นวาสนาของข้าพเจ้าขี้เข้านะ ตรงข้ามกับอีกหลายคนกลับมีแฟนซะเยอะที่จะรักกันอยู่คนเดียวนะ รู้จักรักหรือป้าใจชอบที่ละสองสามคนและมากกว่านั้นพร้อมๆกันทีเดียวไม่ดีกว่าอะ แบบนี้สักทีจะสร้างความขงของสองเกลอ...เออ...ความคิดตัดสินและสุขใจกับ "คนเขา" โคนอกกับการทำอะไรๆถูกๆและหลงๆ ซองๆ ซึ่งหาหาดีใช้ใหม่แล้วแต่ระวังความหมายนี้จะทำให้เจ็บตัวเอาละกัน

ที่ว่าใครที่มีแฟนเป็น "คนขี้หลี" "ชอบแจกขนมจีบ" หรือเจ้าชู้เฉย คงไม่เขยอปปี้ ปะคับ ปะดู! ไปกับเจ้าแฟนตัวแสบที่ชอบบั่นใจไปไหนใครต่อใครดูนะ ไม่ว่า เจ้าจะบอกตามตรงว่า เจ้าเป็นคนเจ้าชู้เพื่อที่จะให้แฟนทำใจไว้วางหนา หรือไม่พูดไม่จาถึงเรื่องพรอคนเพราะอยากให้เห็นการกระทำที่แฟน "ลมออกหู" กันเอง แต่สรุปได้เลยว่า หากอีกฝ่ายไม่โผล่ขึ้นมาดูกัน ใครพออยากมีแฟนเป็นคนเจ้าชู้ เอาทั้งดูเป็น "พวกปลาไหลโสเสกต" ก็ว่าไปอย่าง

แต่ทำใจได้ ในเมื่อโลกนี้บางทีก็เล่นตลกทำให้ คุณเดินไปมีแฟนเป็นอนูเจ้าชู้เข้า อ้าว! แล้วทีนี้จะรับมือกับอาการเจ้าชู้ของเค้าใจดี? ไถว้...พูดเรื่องนี้ที่ไร พอบางคนได้ยินก็จึ๊จึ๊ขึ้นมาทันทีซะใหม่ละ จันทรมมีแฟนเป็นคนมารักหลายใจละก็ คุณอาจรับมือกับความเหิงหัวของเค้าได้เช่น...

1. ทำใจรับความจริงว่า เค้าเป็นแบบนี้แล้วปล่อยให้อากทำอะไรก็ทำไป

แต่อย่าเยียดเบียนเอาทรัพย์สินส่วนตัวของคุณไปเที่ยวแจกก็อีกที่ **ที่เค้ามีสะปะสะปะกัน** หรือถ้าชินโยสมบัตินของคุณไปตั้งโน้ใจรับจำนำเพื่อหวังดีไปเที่ยวแจกก็ละก็ หยั้งใจไม่ต้องทำใจหรอก ลุยแหลกไปเลย เพราะใครจะไปทำใจไหววะ เธอแต่ถาเค้าอยากเอาตัวไปอยู่กับคนอื่นเพราะความมกมากของเค้าเอง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อใครไปก็ถึงคุณซึ่งเป็นแฟนตัวจริงจนเกินไป ก็คงต้องทำใจกับให้พอ หรือไม่ก็ไปทำสมาธิซะ **อย่าคิดมากจะได้ไม่พังชาน** เพราะคุณตัดสินใจเลือกเค้าเป็นแฟนแล้วนี่หว่า **ซึ่งหากเค้าออกลายมาตั้งแต่เริ่มคบกัน แล้วคุณไหวตัวทันรีบสลัดเค้าทิ้งเพื่อป้องกันหัวใจตัวเองเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้น** ป่านนี้คุณคงได้หัวเราะมากกว่าน้ำตาตกในแทนนะซี **ไม่ต้องขบถคุณการตัดสินใจถูกของอองขงมกมากเขาไว้** แต่หากคุณไม่รูมากอนว่า เค้าจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยคบกันขนาดนี้ เพราะตอนไหนนะ อยู่น...แสนจะสนิทสนมหาและคุณคนเดียว แต่ตอนนั้นก็กลับปล่อยให้ตายตาย แล้วจะไปโทษใครดีวะ

2. ประชดระเลศตีมะ เค้ามีได้ คุณก็มีมันสิ ถึงจะแฟร์ๆ ไง

แกมแฟนของบางคนก็แปลกซะมิด มีชีวิตว่า เค้าสามารถทำใจได้ แต่แฟนของเค้าห้ามเจ้าชู้เด็ดขาด... โอ้โหนี่ก็เห็นแก่ตัวเหลือเกิน ที่เค้าอยากจะได้ไปมีคนอื่นละ ทำเอาทำเอาไม่เกรงใจแฟนตัวเอง แต่หากแฟนไปคลอเคลียกับคนอื่นแบบแค้นมั่ง อะแบบซักกระแด่วๆ เพราะไม่ให้อองเล็ดไปเลี้ยงสมมอไม้ทัน และออกอาการทิ้งทงทันที...หยังจี้ก็มิตัวที่ยังปล่อยให้เค้าประสาเสียไปสักพักก็เหมือนกับได้ทำโทษเค้าซะมกก็แฉวะนะ นินะอยาก "หลายใจ" ดีนัก ต้องทำโทษซะให้เช็ด

แต่หากเค้าไม่สนหรือคิดว่าคุณเป็นหมูในหมูที่ไม่มีทางทำตัวเหลวไหลได้อย่างเค้าละก็ **ลองประชดดูก็ได้** ทำให้เค้ารู้ซึ้งซึ้งมั่งก็สู้ว่า **คุณไม่ได้ทะเลาะหย่า** **เหียงขงและหลุยไถยในสายตาคองคนอื่นระหนอย** **ยังแดงตึง** **หุนดีและมันมีนะลจจนคนอื่นยังอยากมาจับคุณเลย** หรือคุณยังไม่สอยคนอื่นมาดูดีได้ เค้าก็จะให้ความสำคัญกับคุณเช่นกัน ไม่ใช่ขี้มัวแต่ไปจี้จะจากคนอื่นอยู่นั้น ทำเป็น "ใจง่าย" และ "ตะกะตะกลาม" ไปได้ซะอะ

3. ถ้าไม่ถกกับต้องประชด ทำให้เค้ารู้สิว่า คุณรู้ว่าเค้าไปแจกขนมจีบใครไว้มั่ง

ส่วนจะรู้ได้ไง **เอ๊ะต้องจับนิกสิบหรือคุณเองนั่นแหละทำตัวเป็นนิกสิบซะเอง** เพื่อของไปแอบดูพฤติกรรมไอ้ล้นล้ำของเค้า แกมอาจมีคุณใจดี (แต่แอบมีความประสงค์แอบแฝงยังไม่รูนะ) ชาญบอกควาว่าเค้าไปก็กะใครที่ไหนไวะ จนคนรวบรวมข้อมูลได้แน่ชัดแล้ววว่า จริงหรือไม่จริงยังไ แต่ขอให้อูจิงดีก็ว่าจะได้ไม่หน้าแตก **ที่นี้คุณก็สามารถทำเป็นพูดแซวเล่นๆ (แต่ใจจริงนะซีเหียงส) ว่า "ดูที่คุณไปไหนมาไหนวะนะ หนาตาดีดีนะ"** แล้วสังเกตสิว่าเค้าจะสะอึกหรือทำเป็นเนียนมากน้อยแค่ไหน? แคพูดปรบปรบๆ ไม่ตองสอดแว้งหรือจ้องจ้องหรือจ้องจ้องหรือจ้องจ้องหรือจ้องจ้อง หรือเค้าก็ยังดีดหน้าขอขบือ ทำเป็นไม่รูหรือรูหนวาก็เชื่อแล้วละ วาดนอไร ขนตาปลาไหลยัดดินเอาด้วยดีไม่แกแทนเลยยุย

4. ถ้าเค้าไม่ชวนคุณไปเที่ยวหรือออกงานด้วยกัน คุณก็ไปเองซี

นัดไปเที่ยวกับเพื่อนที่ใหญ่ก็ได้ ทำตัวให้ไม่ว่างหรือมีความสุขในส่วนของเราเองก็ได้พอ อย่านให้ความทงทำให้คุณคิดมากขอร้อง แล้วเวลาชวนเพื่อนไปไหนไปกันนะ ชวนให้เยอะๆ เป็นกลุ่มเลยนะ นัดให้ไปพบกันที่บ้านคุณเพื่อให้เขาเห็นว่าคุณก็มีสังคมด้วยเช่นกัน แล้วพอได้ที่ก็ขอยืมลิ้มขอมขอม, คาเดินทง, คาที่พิกและคาอะไรต่อมิอะไรจิปาถะจากคุณด้วย นูอกหรือจากคาชงาภายในบ้านที่เค้าต้องรับผิดชอบ ก็ขยาลิมโยเกะอะไรมาใส่ได้ซะวะ เช็ดดีเค้าต้องมิดตงเหลือเพื่อแหงไม่จงจะไปทำอกรอกติดกับใครได้ โธ่ไหนเค้าจายแค่นี้ยังขบขบจอยจะตาย น้าเค้าเหลือก็ขบขบหลังใหม่เลยดี

5. ล่าทงไม่ไหวก็อย่าไปทง

จะตัดสินใจแยกกันอยู่หรือเลิกกัน เพื่อทำให้ชีวิตของคุณแจ่มแจวขึ้น โดยไม่ต้องทงขงใจให้เสียเวลา และเป็นไม่เกรน เพราะเขิงกับความเจ้าชู้ของเค้าก็เลือกเอาซะอย่าง บางทีคุณอาจเจอแฟนใหม่ที่ดีพร้อมจะสัด วิตวิวะคุณคนเดียวก็ได้นะ เรื่องเหียงจะไม่ตองรอให้ พรหมลิขิตหรือ ลิขิตชีวิตเองซะมกก็ได้นะฮะ

๐ "เดาหัวง" ได้ยินมาแต่คราเด็ก- ตัวเล็กกว่า"งมีมันหัว"!!!
งมีมันโยลบหน้าคน"มีตนตัว "อยุนหัวช่วยเดาเมาสภิม"!!!
๐ "เดาหัวง" ฟังว่า"ดับหนาลิม" ดียอยยิม"หลงภวม"หมตราดี
แต่จริงแล้วไซแต่หมาย"ชวยชวตรี" แม"นารี-เด็ก-หม-สาว"เหม็นคาวคน!!!
ทุกเพชวัยลวนมี"งอยุนหัว"!!! บาง"หลายตัว"ชอคุมงกอผล
๐ "กามระคะ"นั้นมียชชชชช จาก"เด็กถึงยใหญ่"...แพกยง!!!
๐ จะ"ตัดหัวง"ได้จตองเต็ด แกรงตั้งเพชรพอม"มิกญา"ไซ"ดา-หุ-
อมก-ลิม-ภวม-ใจ"ตองให้"ร-เบทกันอยุดตลอดเวล"....วอะไร?
"กำหนดระ"ปอดยวงะทางตอสู ตัดหัวง-ดับความคิด"ไม่พิสมย์"
"จับหัวง...แล้วพาดดินให้สิ้นใจ!! ตัดหัวไปเสียมประจวน"หนานาเนเรือน!!!
งมูเห็นเมื่อไรจระยอ, ถึงแห่งผอไปตั้งตัวกลัวถูกเงื่อน
งเลื่อยหนีลิลลปไกลไม่มายอน งไม่เคลื่อนไหวเพราะ"ไรหัว"จนตัวตาย!!!
๐ "พระหัวง"ก็"มิงอยุนหัว"!!! "หัวไม้ดี"สิกามัวจน"หัวหาย"!!!
๐ "เด็กสิบชวมมีหัว"เพลยใจกาย "ลองบวย"เพราะไมรู"เมงพิช"!!!
"เจองเหาจวงงฆา...อย่าไปเสียม!!! ขวให้เกลยงวอดตายตายสนิท"!!!
"งุดิกกาม-ความรัก"หนักแกงกฤทธิ "ให้"คายพิช"ออกจากรวง"พุนทางธรรม"!!!
"ดับกาม-โกรธ"ในดวงจิต"อวิชชา" "วิมัสสนาทรอวรมณ"ให้อมข่า
"รับแสงทิพย+พระเจ็ดองะจิตทรงธรรม" โมชาน่าจิตกลับบาน-นัพพาน"เอเยฯ...
ชัย แสงทิพย

ChaiSangthip@hotmail.com
www.buddhapoem.com
www.buddha-dhamma.com

คำเตือน!!!!...ถ้าไม่จำเป็น..กรุณาอย่าไปค้นหารูปภาพ"คนหัวง"ในgoogle ด้วยความปรารถนาดี